



๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ อัยการสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม บัญญัติให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ เพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลทางการเงินและบัญชีประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของประเทศ

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รายงานการเงินรวมภาครัฐมีความครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ จึงขอให้ส่วนราชการซึ่งหมายรวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและสำนักงานจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่งสำเนารายงานการเงินระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๓ ที่ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ สำหรับรายงานการเงินปีใดที่ สตง.ตรวจสอบรับรองแล้ว ไม่ว่าจะแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ตาม ให้ส่งสำเนารายงานการเงินนั้น ให้กรมบัญชีกลางด้วย

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ให้กรมบัญชีกลางก่อน แล้วจึงทยอยส่งสำเนารายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๑ ให้กรมบัญชีกลางภายในกำหนดต่อไป

๒. สำหรับรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานการเงินให้ สตง. และส่งสำเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

อนึ่ง ส่วนราชการใดที่ไม่ส่งสำเนารายงานการเงิน กรมบัญชีกลางจะรายงานรายชื่อหน่วยงานที่ไม่ส่งสำเนารายงานการเงินในหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมภาครัฐ ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๘ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

www.cgd.go.th

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทร. ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐